

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔ / ๖๐๕๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เชิญคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
(ระดับจังหวัด) เข้าร่วมประเมินคัดเลือกผลงานฯ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง ห้วยยอด กันตัง และนาโยง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ที่ ๑๕๗ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ดำเนินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ระดับจังหวัด) ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายจัดและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเท

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความเป็นธรรม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประเมินคัดเลือกผลงานในระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดต้ง
ที่ ๑๕๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
(ระดับจังหวัด)

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดต้ง ดำเนินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเท นั้น

เพื่อให้การประเมินคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ ๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกและดำเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัด

๑. นางนภา จิโรภาส	ผอ.สกร.จังหวัดต้ง	ประธานกรรมการ
๒. นางเพียงใจ หอยสังข์	ผอ.สกร.อำเภอห้วยยอด	กรรมการ
๓. นางปานิสรา อภิชัยสรพันธุ์	ผอ.สกร.อำเภอเมืองต้ง	กรรมการ
๔. นางอุมาภรณ์ มโนภิมย์	ผอ.สกร.อำเภอกันตัง	กรรมการ
๕. นางสาวจุฑามาส แก้วมี	ผอ.สกร.อำเภอนาโยง	กรรมการ
๖. น.ส.พนิดา พุ่มขำ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. น.ส.อัจฉริ วีระเสถียร	นักจัดการงานทั่วไป	เลขานุการ

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการคัดเลือก โดยพิจารณาเลือกบนพื้นฐานความสำเร็จของงาน ความเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดต้ง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดต้ง